
Hành trình tư duy làm thế nào kiếm được nhiều tiền hơn, gặt hái được thành quả tốt đẹp là một chặng đường 

vô cùng quan trọng, bởi chính sự thăng hoa kết tinh từ kết quả tích cực sẽ bồi dưỡng thêm động lực theo 

đuổi đam mê. Ý tôi muốn nói rằng, “kết quả” thực sự rất quan trọng! Những người nào đam mê thì kết quả 

khác hoàn toàn những người làm hời hợt. 

Bắt đầu từ hai chữ giản đơn đó, tôi bắt đầu ý thức nhiều hơn về giá trị của đam mê. Sau khi tôi trở thành 

thành viên của Hội Doanh nghiệp trẻ; sinh hoạt tại Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, tôi cảm nhận 

rõ ràng hơn khái niệm về đam mê, về khát vọng, về những ước mơ, về chân lý. Những điều đó bắt đầu được 

tôi lý thuyết hóa, từ đó đi đến trải nghiệm thực tế. Mỗi chặng đường đi tiếp theo của tôi đều xuất phát từ 

những triết lý sống, triết lý làm việc gắn bó mật thiết với sự đam mê. 

Quan điểm của tôi là “Alphanam chỉ làm những thứ mà ông Nguyễn Tuấn Hải không biết”. Tôi có sự tự tin, cái 

gì không biết thì sẵn sàng học. Để làm được điều đó, không có động lực nào khác ngoài đam mê. Từ khi 

Alphanam thành lập, những sản phẩm cơ khí, cơ điện đầu tiên đều trực tiếp từ tay tôi vẽ, rồi từ đó sản xuất 

và phân phối khắp cả nước. Anh Bùi Hoàng Tuấn là kỹ sư đồng hành cùng tôi trong giai đoạn đó, hai người 

chúng tôi đam mê đến nỗi đi sang Singapore rong ruổi từng cái vỉa hè chụp ảnh tủ điện, quyết tâm tìm ra 

những sản phẩm khác biệt cho Việt Nam. Rồi chúng tôi sang Úc, sang Mỹ tìm tòi vật tư, thiết bị điện - những 

yếu tố mà tôi nghĩ người Việt chưa để ý đến. 

Từ rất sớm, Alphanam đã có văn phòng tại TP. HCM và Đà Nẵng. Một mình tôi điều hành 5 - 6 công ty; đảm 

nhiệm các công đoạn từ kế toán đến phỏng vấn nhân sự; chỉ huy trực tiếp tại công trường; xử lý những vấn 

đề cấp bách. Nhưng tôi thích những điều đó! Bát phở phải có chanh, có ớt mới ngon. Cũng như cuộc đời, phải 

có vị chua, vị cay thì mới phong phú. Làm việc giống như hít thở thì tự dưng sẽ cảm thấy bình thường, không 

còn nặng nề nữa.

“Tìm tòi” và “đam mê” là hai yếu tố gắn bó mật thiết với nhau. Nếu chỉ có đam mê mà không tìm tòi thì kết 

quả chỉ dừng lại ở một giấc mơ, hoặc không đem lại giá trị. Một khi đã có đam mê thì phải đổ công, đổ sức 

đến cùng. Đó là lý do tại sao cùng là đam mê nhưng mỗi người sẽ có sự nỗ lực khác nhau và đón nhận những 

kết quả khác nhau. Dần dần, Alphanam làm cơ khí, làm điện, rồi sang làm sơn, làm thang máy,… Dù hoạt động 

trong lĩnh vực gì thì vẫn tự tin rằng người khác học được - làm được thì mình học được - làm được. Nếu không 

làm được thì tôi sẽ tìm ra một người làm tốt để về cùng đồng hành với mình. Tôi làm những điều tôi đam mê, 

vậy nên tôi yêu thích và bị cuốn hút vào nó. 

Khi chuyển sang làm bất động sản, tôi hiểu rằng “đi trước một bước” là phải bắt đầu từ những bản thiết kế, 

điều đó là yếu tố then chốt của sự thành công. Vậy nên tôi chọn bản vẽ làm sự bắt đầu, và bản thân tôi cũng 

rất thích làm việc trong ngành xây dựng, kiến trúc. Các công trình kiên cố, kỳ vĩ được xây dựng lên đòi hỏi rất 

nhiều công sức. Tôi nhớ có những buổi họp tại Singapore đến 2 - 3 giờ sáng; những chuyến đi dài bất kể thời 

gian, không cả biết đến thứ 7, chủ nhật. Tôi coi đó là sự đam mê, vì nếu không có đam mê thì tôi sẽ không bỏ 

công, bỏ sức đến mức như thế!

Có câu nói: “Tặng người một tán, tay lưu dư hương”, có thể hiểu là “Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ 
cũng phảng phất hương hoa”. Khi trao đi những điều có ý nghĩa là chúng ta đang nhận lại những 
giá trị cho riêng mình. Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải của bây giờ đã có những đam mê cống hiến khác 
hơn, bứt phá hơn so với trước…

Thời gian trôi đi, tuổi tác đã khác hơn, đam mê hiện tại cũng khác.

Tôi nghĩ, đam mê là một chuỗi quá trình theo đuổi, chinh phục thì đó mới là đam mê đích thực, còn cảm xúc 

bất chợt thì không thể gọi là đam mê. Thông thường, nói đến sự đam mê là nói đến cái đích muốn đến. Nếu 

mục đích còn mơ hồ thì chỉ là sở thích nhất thời mà thôi. 

27 năm trước, trong thời điểm thành lập nên Alphanam, tôi có một nguyên tắc: Chỉ làm những gì mang lại cho 

tôi cùng lúc cả tiền và kiến thức. Nếu chỉ có tiền mà không đem lại được điều gì mới thì đối với tôi điều đó 

không có giá trị. Những điều khiến tôi tự hào nhất không phải là tiền bạc, mà là kiến thức mà tôi sở hữu. Có 

như vậy thì tôi mới gọi là “hưởng thụ chất lượng cuộc sống”. Từ việc học được thì tôi sẽ dẫn dắt được!

Nhiều người hỏi tôi, giờ đây khi nhìn lại con đường đã đi, tôi có từng sợ thất bại? Hôm nay tôi vừa đọc được bài viết 

của một bí thư quận tại Đà Nẵng. Trong lễ tốt nghiệp của con trai, ông ấy khuyên con đừng sợ những thất bại - đó 

là một cách nói khác về câu chuyện phải chấp nhận hiện thực để vượt qua những thách thức, khó khăn. Vấp ngã 

ở đâu thì tự đứng lên ở đó để rèn luyện ý chí. Ở Alphanam, tôi không nói là được quyền thất bại, nhưng trong 

trường hợp Minh Nhật hoặc Ngọc Mỹ bất đồng quan điểm với tôi thì tôi vẫn sẽ đồng ý, nghĩa là tôi chấp nhận có 

thể có % sai lầm. Sửa sai cũng là một điều tốt. Không phải lúc nào cũng êm ấm và toàn vẹn được. Sự thất bại sẽ là 

công đoạn sàng lọc tự nhiên để chọn lựa ra những người tâm - tài - trí.

 

Đam mê của ngày xưa và đam mê của bây giờ rất khác nhau. Ngày xưa, đam mê của tôi là kết hợp giữa cái 

mình học được và ứng dụng những kiến thức đó để kiếm ra tiền. Tôi đã duy trì điều đó suốt 25 năm. Khi tôi 

bàn giao Alphanam cho Nhật và Mỹ, vừa là tôi về hưu nhưng cũng vừa “start-up” trở lại, bắt đầu với những 

đam mê mới. Thời tuổi trẻ, khi trên vai tôi là Alphanam, là công ăn việc làm của hàng trăm người, trách nhiệm 

của tôi vô cùng lớn. Bây giờ, đam mê của tôi rõ ràng hơn một chút, tôi muốn làm những cái lớn hơn, bứt phá 

hơn so với trước đây. Tôi thích đối mặt với thách thức. Tôi thích xem phim hành động, thích đánh cờ tướng, 

thích những môn thể thao đối kháng. Sắp tới, tôi sẽ quay trở lại với Kansai để chứng minh Alphanam không 

được phép thất bại và không bao giờ chịu lùi bước!

Thời điểm ba năm nữa, vào kỷ niệm 5 năm lần thứ nhất của nhiệm kỳ chuyển giao, cũng là 30 năm thành lập 

Alphanam, tôi tin rằng những thành quả của người Alphanam tạo ra sẽ đáng để chúng ta tự hào. Nhìn lại 

hành trình ba thập kỷ đã qua, Alphanam hoàn toàn có quyền kiêu hãnh vì đã đặt chân vào những vùng đất 

mới và sẵn sàng chinh phục. 

Giáo dục là một đam mê mang lại nhiều cảm xúc nhất cho tôi, đồng thời cũng là niềm đam mê có giá trị nhân 

văn lớn nhất. Tôi có khát khao được cống hiến cho ngành giáo dục - đào tạo nói chung. Đối với Hội Doanh 

nghiệp trẻ, tôi muốn có thêm nhiều buổi chia sẻ cho các anh, chị, em doanh nhân vì tôi nghĩ có nhiều câu nói 

thiết thực có thể làm thay đổi đời người. Còn với Trường Đại học Ngoại thương, tôi tham gia Hội đồng trường 

để giúp đỡ những vấn đề mang tính vĩ mô. Nếu trực tiếp đứng lớp thì tôi sẽ chỉ dạy được cho số ít học viên, 

nhưng thiết kế ra một hệ thống có thể ứng dụng cho hàng nghìn người thì giá trị lan tỏa sẽ cao hơn. Vậy nên 

tôi lựa chọn phương án gia nhập Hội đồng trường. Có rất nhiều cách cống hiến cho ngành giáo dục. Công tác 

bên kiểm định thì sẽ đóng góp nhiều cho việc cải tạo hệ thống, nâng cao chất lượng của trường. Tham gia 

với góc độ người sử dụng lao động thì sẽ có góc nhìn bao quát hơn, từ đó đào tạo được đầu ra là những sinh 

viên ứng dụng các kiến thức được dạy trong trường một cách hiệu quả.

Tôi từng nhận được câu hỏi: “Có phải vị trí càng cao, con người sẽ càng cảm thấy cô đơn?”. Những người 

không vượt qua chính bản thân mình thì cô đơn là cảm giác không thể tránh khỏi. Cái tôi không lớn, không 

bị bay bổng, chân luôn “chạm đất”, xung quanh có mọi người thì làm sao cô đơn được! Đôi lúc, cảm giác ấy 

không phải từ bên ngoài mà là xuất phát từ bên trong, tự mình mang cho mình cô đơn. Muốn không cô đơn 

thì tất yếu phải hòa nhập! 

Nhiều đối tác, bạn bè thường giới thiệu tôi với danh xưng là “Hải Alphanam”. Đó là điều khiến tôi tự hào. Trên 

mỗi chặng đường đã đi qua, lúc nhận lại được nhiều, lúc được ít; lúc thành công, lúc thất bại, nhưng những 

giá trị ấy đến tận hôm nay luôn giúp tôi tiến về phía trước. Đến giờ nhìn lại, tôi thấy hài lòng. 

May mắn của tôi là tôi “mất” nhiều nhưng tôi không còn nhớ rõ nữa (cười). Nghĩa là tôi hài lòng với những 

điều mình đã mất nên không còn nuối tiếc. Kể cả những thất bại, vấp ngã hay sai lầm, tôi cũng đều chấp 

nhận. Tại buổi tiệc kỷ niệm 10 năm sinh nhật Alphanam tổ chức tại Nhà hát lớn, tôi đã nói rằng tôi luôn tự hào 

về những gì mình đang có, bao gồm cả những thất bại!

Tại thời điểm bây giờ, thông điệp tôi muốn truyền tải đến các thế hệ sau của Alphanam là năng lượng của sự 

đam mê. Làm thế nào để trong một tập thể có nhiều người đam mê với sự lựa chọn của mình, tự hào về cuộc 

đời mình, về công việc của mình. Mỗi một người hãy trả lời chính mình, rằng mình đã thực sự đam mê chưa. 

Phản hồi được câu hỏi đó thì sẽ giải đáp được trong tương lai mình có giá trị hay không.

Công nghệ: Hồng NgọcNội dung: Kim Ngân Thiết kế: Hoàng Tuấn Anh
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NGUYỄN TUẤN HẢI

Con người không có đam mê thì chỉ là
tồn tại, có đam mê thì mới thực sự đang 

“sống” và có cơ hội để phát triển.

Nếu chỉ có đam mê mà không tìm tòi 
thì kết quả chỉ dừng lại ở một giấc mơ. 

Một khi đã có đam mê thì phải
đổ công, đổ sức đến cùng.

Những điều khiến tôi tự hào nhất
không phải là tiền bạc, mà là kiến thức 

mà tôi sở hữu.

Cổ nhân xưa có câu: “cá và tay gấu không thể có được cả hai”, ý nói trong công việc không thể cùng 
lúc vừa muốn có thu nhập, vừa muốn sự vui vẻ. Nhưng nếu tìm được đam mê ngay trong thói quen 
đã làm hàng ngày, coi công việc là niềm vui thú để tận hưởng thì đó chính là con đường đúng đắn để 
“đi trước một bước”, như Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải đã từng.

Tôi cho rằng, đam mê trong mỗi một giai đoạn đường đời sẽ khác nhau. Đam mê nói lên được nhiều điều về 

giá trị của chúng ta, quyết định mỗi con người sẽ đi đến đâu trong cuộc đời này. Con người không có đam mê 

thì chỉ là tồn tại, có thì mới thực sự đang “sống” và có cơ hội để phát triển. 

Nếu chỉ thích làm việc thì chưa hẳn là đam mê. Sở thích là thích những cái rất cụ thể, nhưng đam mê phải có 

sự cần cù, chịu khó, nỗ lực. Nếu nhìn theo góc độ giá trị thì đam mê tốt hơn hết là nên gắn với lợi ích chung, 

mang đến sự tích cực cho xã hội hoặc ít nhất là không mâu thuẫn - xâm phạm với lợi ích của người khác. 

Thực tế, không có người nào thành công nếu không có đam mê. Mọi thứ đều có thể gắn với đam mê, thậm 

chí từ những điều tưởng chừng dễ dàng nhất như là ăn uống, nếu không thể tận hưởng hương vị thì đương 

nhiên sẽ không thấy ngon. Với những người yêu thích sự duy mỹ, họ sẽ đầu tư mua trang phục để mặc đẹp 

hơn, tìm ra được sự khác biệt để phá cách. Bất kỳ ai có được niềm đam mê thì đó là những con người có chất 

lượng cuộc sống tốt nhất! 

Tuổi trẻ của tôi sống với nhiều đam mê, nhưng có một đam mê có thể nói là xuyên suốt cuộc đời, đó là “làm 

lãnh đạo”. Ngay từ lúc đi học mẫu giáo, tôi đã phấn đấu trở thành cán bộ lớp để trải nghiệm sự “dẫn dắt”. Với 

quyết tâm đó, thành tích học tập của tôi luôn nằm trong top đầu của lớp. Từ bé tôi đã nghĩ như vậy, cho đến 

bây giờ cũng chưa từng thay đổi. 

Lớn hơn một chút, tôi có đam mê về hội họa. Trong buổi họp lớp nhân kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, bạn 

bè nhắc lại là Hải vẽ rất đẹp, giờ giải lao thường ngồi vẽ say sưa quên hết mọi thứ xung quanh. 

Âm nhạc cũng là một loại hình nghệ thuật khiến tôi mê mẩn. Từ năm 7 tuổi, tôi đã sinh hoạt ở Cung Văn hóa 

Thiếu nhi. Thời điểm mới chỉ là một cậu học sinh, tôi đi biểu diễn cải lương tân nhạc khắp các sân khấu của 

miền Bắc như rạp Đại Nam, rạp Công Nhân; nhờ vậy tôi được học hỏi từ nhiều nghệ sĩ nhân dân nổi tiếng của 

đoàn cải lương Kim Phụng. Đến lúc nhập ngũ thì tôi cũng là một cây văn nghệ có tiếng đấy (cười). 

Nghe thì có vẻ bay bổng. Tuy vậy ngày tôi còn bé, hoàn cảnh đất nước còn nghèo, bởi vậy thế hệ chúng tôi 

được luyện rèn tính thực dụng cao. Sự thực tế đã tước đi “giấc mơ hồng” mất rồi, và làm cho mọi thứ không 

còn là giấc mơ, mà luôn luôn là hiện tại. Kể cả trong giấc mộng tôi cũng trở về với hiện tại, ngủ cũng chỉ dám 

nghĩ về những cái rất đời thường, rất thực tế. Đó là cái thiệt thòi ở thế hệ của chúng tôi. 

Nhưng nghĩ lại, như vậy cũng tốt. Tôi làm mọi thứ vừa là lý trí, vừa là tình cảm, vừa là đam mê. Nếu như chỉ là 

mơ mộng mà không biết làm thế nào để đạt được thì cũng không thể có được kết quả tích cực. 

Nhưng khi diễn biến cuộc sống có sự thay đổi, tôi nuôi lớn một niềm đam mê khác: kiếm tiền. Là đàn ông, 

nhất định phải có sự nghiệp vững chắc. Thành công không phải cho mình, mà để con cháu mình không phải 

chịu khổ.

Tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Trung Quốc, có một bức họa sơn dầu nổi tiếng có tên “Hôm qua - Hôm nay - 

Ngày mai”, trong đó miêu tả quang cảnh lớp sinh viên đại học đầu tiên sau khi khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại 

học toàn quốc. Tinh thần hăng say, toàn tâm toàn ý cống hiến tri thức toát lên từ bức tranh đã làm rung cảm trái 

tim của tất cả những người chiêm ngưỡng. 

Ngắm nhìn bức họa, bất chợt, tôi nghĩ đến Chủ tịch của Tập đoàn Alphanam nơi tôi đang làm việc - ông 

Nguyễn Tuấn Hải. Nhờ đặc thù công việc của một phóng viên truyền thông nội bộ, tôi đã may mắn có được 

những cuộc trò chuyện đặc biệt với Chủ tịch - không nói quá nhiều về công việc, mà về tuổi trẻ của một người 

thanh niên chí lớn, về kim chỉ nam của Tập đoàn  được viết cách đây hai thập kỷ, về văn hóa gia đình đáng tự 

hào của những người Alphanam... Sự kiên tâm trên con đường sự nghiệp của Chủ tịch được hình thành ngay 

từ những tháng năm tuổi trẻ đã khiến một thành viên của thế hệ đi sau như tôi luôn nhớ đến với sự ngưỡng 

mộ, từ đó cảm thấy tác phẩm nghệ thuật sơn dầu kia thêm muôn phần gần gũi. 

Chủ tịch chia sẻ, ông thường được gọi với danh xưng “Hải Alphanam”. Nói đến ông Nguyễn Tuấn Hải là nói 

đến Tập đoàn Alphanam như hai thực thể không thể tách rời. Nhưng tôi mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn 

về Chủ tịch, về sự nỗ lực và kiên trì để mỗi bước chân đi đều không hề vô ích, về nguồn động lực hoàn hảo 

mang tên Đam mê. 

Cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải khiến tôi nhận ra nhiều lầm tưởng của bản thân về hai chữ “Đam 

mê”. Mỗi độ tuổi đều có quyền theo đuổi đam mê, chỉ cần đủ vững tâm, chân cứng đá mềm. Xin được chắp 

bút  cho những tâm sự sâu sắc của Chủ tịch qua bài viết này, cũng là một món quà muốn dành tặng vị thuyền 

trưởng đáng kính của Tập đoàn - người chưa từng từ bỏ đam mê để có được Alphanam của ngày hôm nay. 

“Ánh sáng” trong mắt rất quan trọng, tìm được đam mê 

đã là một bước nhỏ của thành công. Chăm sóc và khiến 

đam mê “phát sáng” chính là bản lĩnh của chúng ta. Chúc 

gia đình Alphanam - giống như kỳ vọng của Chủ tịch 

Nguyễn Tuấn Hải - sẽ luôn định vị được bản thân và tìm 

ra giá trị sống nhờ việc nỗ lực chinh phục những mục tiêu 

để thỏa mãn đam mê của chính bản thân mình. Nếu gặp 

phải khó khăn thì bình tĩnh tìm phương pháp giải quyết, 

từng bước tiến bộ, từng bước trưởng thành, tương lai sẽ 

nhìn thấy được phong cảnh mà bản thân muốn thấy, góp 

sức vào sự phát triển của Tập đoàn.


